

"Cờ bóng nỉn thỉn đĩn u kinh"

Tác Giả: Nguy&#n Khanh / RFA
Thứ Hai, 25 Tháng 6 Năm 2012 08:08

Nỉn u khỏng "kinh", đĩn khỏng vỏo sỏu đĩn thỉn .

"Thỉn nỏy thỉ chỏn g bi&#t đĩn c thỉn g nỏo sỏ thỉn g gi&#i nỏm nay" ỏ phỏt bi&#u đĩn c m&#t ng&#i i trong nhỏm đĩn ra ngỏy sau khi trỏn Italy-Anh Qu&#c v&#a k&#t thức.



Qu&# bóng nỏy đĩn đĩn a đĩn i tuy&#n Ý vỏo bỏn k&#t...

"Ngỏy c&# anh Ý nỏy cũng t&#n g b&# ch&#, t&#n g đĩn ph&#i cu&#n gỏi v&# n&#c thỉn mà t&#i nay sao nó đỏ hay thỉ", ng&#i i m&#i b&#n phỏt súng đĩn u ỏi b&#i th&#m phỏt thỉ nhỉ đĩn trỏ ỏi cỏu h&#i c&# thỉ gi&#i đỏng thỉ c m&#c: h&#i tuy&#n nỏo sỏ đỏt v&# đỏ ch EURO 2012.

Sau 16 ngỏy tranh tỏi đỏ y sỏi n&#i, thỉ gi&#i bóng đỏ đỏ nhỉn thỉ y 4 đĩn i tuy&#n vỏo bỏn k&#t g&#m Đ&#c, Tỏy Ban Nha, B&# Đỏo Nha v&# Ý. M&#i ng&#i i đĩn u cỏng nh&#n c&# 4 đĩn i đĩn u x&#n g đỏng ỏnh v&# bỏn k&#t, nh&#n g nh&#t đỏ nh khỏng đỏn g ý v&#i nhau v&# tuy&#n sỏ c&#m chỏc cúp v&# đỏ ch ỏn nỏy.

Khỏng gi&#i thỉ ỏm sao vỏo chung k&#t

"Ai cũng b&#o thỉn g Ý đỏ h&#i, hỏm nay nó đỏ hay đĩn thỉ cỏn gỏi n&#a", anh Dũng chỏ nhỏ nh&#n đỏ nh v&# trỏn banh Ý thỉn g 4-2 sau vỏng đỏ ph&#t đĩn. "Cỏc ỏng c&# b&#o thỉn g nỏy đỏ, n&#n bi&#t b&#n Ý đĩn c hu&#n luy&#n đỏ chỏ đỏ chuy&#n đỏ nh&#n g trỏn sỏn g ch&#t nh&# trỏn nỏy thỏi. Vỏng ỏi thỉ nó đỏ chỏn g ra gỏi, nh&#n g t&# t&# k&#t trỏ đĩn thỉ bi&#t tay nhau ngỏy".

Nh&#n x&#t c&#a anh Dũng đỏ a m&#i ng&#i i trỏ ỏi quỏng thỏi gian chỏ h&#n 2 gi&# đỏn g h&# trỏ c đỏ.

"Cái đẹp của thể thao không đoán biết được cái nào sẽ thắng hay thua hay gì đâu"

Tác Giả: Nguyán Khanh / RFA
Thứ Hai, 25 Tháng 6 Năm 2012 08:08

Lúc ban đầu anh ấy dẫn đầu nhóm của Ba Lan ở Ukraine để ủng hộ đoàn tuyển thể thao đi diễn cho Xäng Mùa "sä ăn thể thao Ý chơi khác gì người uống vài ly rượu vang ăn đĩa spaghetti", nhưng khi trận ban đầu thì mọi người lại lo lắng cho dàn quân của ông huấn luyện viên Roy Hodgson nếu tiếp tục với những chân sút thuộc hàng siêu sao và dàn hậu vệ cũng không được.

...“cái đẹp của thể thao không đoán biết được cái nào sẽ thắng hay thua hay gì đâu”.

Chä Täch Sepp Blatter

Nhưng người ủng hộ anh ấy tuy nhiên Anh lo là phải. Hai phần ba thời gian ban đầu nhóm trong chân của đoàn tuyển thể thao Ý, cũng gần 2 phần 3 thời gian ban đầu nhóm sân của Anh, nhưng cũng thấy những chiếc áo xanh với các đợt tấn công trông thấy dừng mãi, và biết bao nhiêu lần có 10 chiếc áo trắng chạy nhanh với bóng và khung thành” nhưng lại bàn của anh Toàn. Chä Tâm với anh còn đưa ra câu tôn giáo vào trận ban đầu này, bóng “em thấy thể thao Ý không được Chúa thưởng, nhưng không thì tại nay nó phải ăn ít nhất chiếc quả”. “Chiếc quả làm sao được, em của tôi nói quá”, anh Hiệp người tôi với, “anh nghĩ đá thể thao là nhiều hơn nữa cũng chỉ năm hay sáu quả là cùng”.

“Bä khi, sao mà chúng nó đá hay thế”, ông tên Thành với đưa tay xoa chiếc đầu mọi người ở trước của được 2 ngày với nói. “Mình thấy thể thao Đức và thể thao Bồ Đào Nha đá đã hay, hôm qua nhìn thể thao Tây Ban Nha đá cũng kinh, tại nay thấy được chân của thể thao Ý lại còn kinh hơn”. Điều đó có nghĩa là “chä biết thể thao có vé vào bán hết, còn chuyển thể thao nào ăn thể thao nào thì chúng ta biết được”.

“Không thể nào đoán biết được trước kết quả” cũng chính là lời ông Chä Täch Liên Đoàn Bóng Đá Châu Âu (UEFA) Michel Platini nói trong cuộc họp báo trước ngày EURO 2012 khai mạc, và cũng là lời tất cả các viên chức của Liên Đoàn Bóng Đá Thế Giới FIFA thể thao nói về World Cup. Hai năm trước đây, ông Chä Täch Sepp Blatter của FIFA cũng nói với báo chí rằng “cái đẹp của thể thao không đoán biết được cái nào sẽ thắng hay thua hay gì đâu”. Cũng ông Blatter còn bóng “không gì thì đã không vào đến vòng chung kết”, còn ông Platini thì cho rằng “EURO hay hơn World Cup và khó đoán hơn World Cup rất nhiều” vì “các đội thể thao hay thua tài năng chơi khác nhau”.

Nhưng chúng ta còn có 4 đội tuyển mà với không nhìn thấy hình dung của đội vô địch hay sao?

"Cả bốn thế giới kinh"

Tác Giả: Nguyán Khanh / RFA
Thứ Hai, 25 Tháng 6 Năm 2012 08:08

"Chúng ta nhìn ra đâu là cầu", anh chủ nhà trẻ là câu hỏi mà mọi người đang thắc mắc. "Đúng ý là có hỏi hay và có những hỏi hay hơn, những chủ nhà đoán đâu là cầu thế nào hỏi thế nào. Cầu có cái hay của Cầu, Tây Ban Nha có cái hay của Tây Ban Nha. Ngay cả 2 thế giới Bồ Đào Nha và thế giới Ý cũng thế, đâu là cầu của mọi người ai nghĩ 2 cầu này qua khỏi vòng bóng, thế mà bây giờ cả hai cầu đổ vào bán kết đấy". Những chủ nhà vài giây đứng hỏi, anh chủ nhà nói tiếp "cả 4 thế giới đổ vào, thế mới kinh".

Mọi người gật đầu đúng ý với những xét của anh Dũng. EURO 2012 mới đi đâu của anh đoán đúng mà đã có những chuyện quá bất ngờ xảy ra trên sân cỏ. Thế giới và thế giới Năm thì đây, những hỏi có vé vào bán kết sẽ ra sân tranh cúp đá chung kết, và chủ nhà phải đi cho thì thì Chi Nhật mới biết năm nay hỏi tuyển nào lãnh cúp vô địch.

Cũng phải nói thêm nhóm tôi may mắn được nghe hỏi tranh luận là một nhóm nhỏ chủ cầu chủ cầu người, vừa uống bia, nước trà hay cà phê vừa hút thuốc lá vừa bàn chuyện bóng đá Châu Âu. Những nhóm nhỏ nhỏ thế này không chỉ có Ba Lan hay Ukraine mà cả khắp mọi nơi, mọi góc hành tinh này, và hỏi sẽ tiếp tục tranh cãi với nhau cho thì khi bán EURO 2012 ngừng hẳn.

Ngay lúc này hỏi chủ đúng ý với nhau 1 điều: "cả 4 thế giới đổ vào kinh". Nếu không "kinh", đã không vào sâu đến thế.

Nguyán Khanh viết từ Ba Lan